



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕  
ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายนวม	ประธานสภา อบต.	นวม เมินขุนทด
๒	นายบรรจบ	รองประธานสภา อบต.	บรรจบ ชัยบุรี
๓	นายจรัส	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	จรัส มาสูงเนิน
๔	นางธัญสินี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	ธัญสินี อมรพรหม
๕	นางวิภาวี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	วิภาวี โตสูงเนิน
๖	นายสมพงษ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สมพงษ์ พลอยเพชร
๗	นายบุญเรือง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗	บุญเรือง ละมุดตะคุ
๘	นายศิริวงศ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	ศิริวงศ์ พบพิมาย
๙	นายธนกร	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	ธนกร พลศรี
๑๐	นายสรสิข	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สรสิข จรจันทร์
๑๑	นายสายัณ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	สายัณ ดุงสูงเนิน
๑๒	นายสวาง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓	สวาง งามมะเรียง
๑๓	นายदनัย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	दनัย แรมกลาง
๑๔	นายยอดขวัญ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	ยอดขวัญ เนียมสูงเนิน
๑๕	นายประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	ประเสริฐ เกื้อนพิมาย
๑๖	นายสุพจน์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	สุพจน์ ใจบุญ
๑๗	นางสุนารี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘	สุนารี สวัสดิ์
๑๘	นางสมหมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๙	สมหมาย บุรณโภคา
๑๙	นายนึก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐	นึก สระกระโทก
๒๐	นายปิยะพงษ์	เลขานุการสภา อบต.	ปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายทวีศักดิ์	ขุนสูงเนิน

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเอกชัย พรหมพันธุ์ใจ	นายก อบต.	เอกชัย พรหมพันธุ์ใจ
๒	นายวินัย นิลสูงเนิน	รองนายก อบต.	วินัย นิลสูงเนิน
๓	นายสนอง ภูจำนงค์	รองนายก อบต.	สนอง ภูจำนงค์
๔	นางสมทรง ภูฏเขียว	เลขานุการนายก อบต.	สมทรง ภูฏเขียว
๕	นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม	ผอ.กองช่าง	สุรศักดิ์ มุ่งงาม
๖	นางกฤษฎกร สิงขรอาจ	ผอ.การกองคลัง	กฤษฎกร สิงขรอาจ
๗	นางอาภรณ์ ศิริจำปา	หัวหน้าสำนักปลัด	อาภรณ์ ศิริจำปา
๘	นางมลิวรรณ เมฆมานนท์	ผอ.การกองการศึกษา	มลิวรรณ เมฆมานนท์
๙	นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	จงจิต ไชยเฉลิม
๑๐	นายวิฑูรย์ จุลบท	ผอ.กองสาธารณสุข	วิฑูรย์ จุลบท
๑๑	นางอาภรณ์ สิงห์เศรษฐกิจ	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	อาภรณ์ สิงห์เศรษฐกิจ
๑๒	นางสาวรัตนา ภูมลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	รัตนา ภูมลา
๑๓	นางสาวอรนุช เสือเงิน	นักจัดการงานทั่วไป	อรนุช เสือเงิน
๑๔	นายทรงเกียรติ สมพะพะ	นิติกร	ทรงเกียรติ สมพะพะ
๑๕	พจ.ปรีชา ถึกสูงเนิน	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ปรีชา ถึกสูงเนิน
๑๖	นางสาวศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน
๑๗	นางภััสสร มาสูงเนิน	นักการ	ภััสสร มาสูงเนิน
๑๘	นายสมาน เสลานอก	พนักงานขับรถ	สมาน เสลานอก
๑๙	นายวิชัย ชุมกระโทก	คนงานทั่วไป	วิชัย ชุมกระโทก
๒๐	นายปภาวัตร ทำดี	คนงานทั่วไป	ปภาวัตร ทำดี
๒๑	นางสาวดุสิตา โตสูงเนิน	พนักงานจ้างเหมา	ดุสิตา โตสูงเนิน
๒๒	นายธงสยาม บุญล้ำ	พนักงานจ้างเหมา	ธงสยาม บุญล้ำ

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๐๐ น.  
 เลขานุการสภาฯ : เรียน ท่านสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร บัดนี้ได้เวลาอันสมควรและสมาชิกสภา อบต. ได้เข้าประชุมแล้วเกินกึ่งหนึ่ง ขอเข้าสู่การประชุมสภาฯ และขอนำจุดสรุปเพียนบุชาพระรัตนตรัย

**ระเบียบวาระที่ ๑** : **เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
 เลขานุการสภาฯ : **๑.๑ เรื่อง ประกาศอำเภอสูงเนิน เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประกาศอำเภอสูงเนิน  
 เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  
 สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่ารายงาน ว่า มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากไม่สามารถพิจารณาได้ทันตามห้วงเวลาจึงขออนุญาตนายอำเภอสูงเนินเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๓๖ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม นายอำเภอสูงเนินจึงอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย  
 (นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย)  
 นายอำเภอสูงเนิน

ที่ประชุม : รับทราบ  
 หัวหน้าสำนักปลัด : **๑.๒ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานควบคุมการจำหน่ายน้ำดื่มใบกระท่อมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา**

ด้วยอำเภอสูงเนินได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานควบคุมการจำหน่ายน้ำดื่มใบกระท่อม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรม ๑๕๖๗ ว่าได้มีสถานประกอบการที่จำหน่ายน้ำดื่มในกระท่อมเกิดขึ้นในพื้นที่จำนวนมากและมีผลกระทบต่อทางสังคมและสุขภาพ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานควบคุมการจำหน่ายน้ำดื่มใบกระท่อม ในพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยกำหนดให้มีกรอบยุทธศาสตร์ในการดำเนินการดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	แนวทางการดำเนินงาน
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพิษกระท่อม	๑.ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์โทษของพิษกระท่อม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย -ผู้ประกอบการร้านค้า -ประชาชนทั่วไป -เยาวชน นักเรียน นักเรียน ๒.ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media
๒	ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและควบคุมการจำหน่ายน้ำกระท่อม	๑. การกวาดค้น ตรวจตรา และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในชุมชนหมู่บ้าน ๒. ควบคุมการจำหน่ายยาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยยาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ๓. สร้างภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังสถานศึกษา ๔. การควบคุมการใช้อาคาร การขออนุญาตในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
๓	ยุทธศาสตร์ด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย	๑.หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้ดำเนินการต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างจริงจัง -ร้านค้า / ร้านคาเฟ่/สถานบันเทิงรอบสถานศึกษา -เขตหมู่บ้าน/ชุมชน ๒. บูรณาการจัดระเบียบสังคม
๔	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	ใช้กลไกของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด / คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ

ที่ประชุม

: รับทราบ

เลขานุการสภาฯ

: ๑.๓ เรื่อง การจัดกิจกรรม โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๑๑ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

โดยโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๑๐ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดนครราชสีมา จัดให้มีการเดิน วิ่ง ใน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร (FUNRAN) เป็นอย่างน้อย ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำหรับอำเภอสูงเนิน มีเป้าหมาย ๔,๐๐๐ คน สำหรับเส้นทางในการจัดกิจกรรมเบื้องต้นกำหนดจากที่ว่าการอำเภอสูงเนินหลังเก่ามายังที่ว่าการอำเภอสูงเนินหลังใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ที่ประชุม

: รับทราบ

หัวหน้าสำนักปลัด

: ๑.๔ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน/น้ำท่วม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ด้วยอำเภอสูงเนินได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน/น้ำท่วม ดังนี้

๑) ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแจ้งข้อมูลเตือนภัยให้ประชาชนอย่างถูกต้องทั่วถึง ทันต่อสถานการณ์

๒) เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติซ้ำอีก โดยให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยตามแต่กรณีอย่างรวดเร็วทันการณ์และทั่วถึง

ที่ประชุม

: รับทราบ

นายก อบต.

: ขอเพิ่มเติม

ตามที่เมื่อคราวประชุมที่ผ่านมาได้ขอมติที่ประชุมสภาในการโอนงบประมาณเพื่อมายังงบสำรองจ่าย เพื่อใช้ในการจัดซื้อ หินคลุกในการแก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหายซึ่งมีหลายหมู่บ้านที่ได้รับหินคลุกแล้ว ในส่วนหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับจะเร่งดำเนินการให้โดยเร็ว เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่จำกัด โดยได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว นอกจากนี้ยังมีถนนหลายเส้นทางที่ชำรุดต้องทำการปรับเกรด ได้มอบหมายให้กองช่างได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรเพื่อปรับเกรดถนน ไปยังสำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงขอให้ท่านได้ทำหนังสือมายัง อบต.ภายในสัปดาห์หน้า โดยแจ้งเส้นทางหรือจุดที่เสียหายที่ต้องการซ่อมแซม ปรับ เกรด บด อัด พร้อมระยะทาง เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูล แจ้งยังหน่วยงานข้างต้นประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมัน และทำการลงพื้นที่

ทำการซ่อมแซม ฝากยังท่านปลัดและกองช่างได้ทำการรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผน และประมาณการค่าใช้จ่ายต่อไป

- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- ระเบียบวาระที่ ๒** : **เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า**  
**จำนวน ๑ สมัย คือ**
- ประธานสภา อบต. : รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งรายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว มีท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในสาระสำคัญของเชิญแจ้งต่อที่ประชุม
- นางสุนารี สวัสดิ์ : ขอแก้ไขหน้าที่ ๑๗ สามบรรทัดสุดท้าย คำว่า เพื่อรองรับ แก้ไขเป็น รองรับ และ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ คำว่าปรับปรุงซ้ำกัน ๒ ข้อความ
- ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดจะแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗
- มติที่ประชุม** : **ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง**
- ระเบียบวาระที่ ๓** : **เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**  
**-ไม่มี-**
- ระเบียบวาระที่ ๔** : **เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา**
- ประธานสภา อบต. : **๓.๔ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**  
ก่อนที่จะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอแก้ไข
- ๑. หน้า ๑๗๓**
- ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ ซอยบ้านนายประไพ อินนอก เดิม งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท **แก้ไขเป็น** ๑๗๕,๐๐๐ บาท
- ๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ ซอยบ้านนายพิชัย เดชบุตร เดิม งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท **แก้ไขเป็น** ๓๐๕,๐๐๐ บาท
- ๒. หน้า ๑๘๙**
- โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เดิม ขนาด ๑๘๐ x ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร **แก้ไขเป็น** ขนาด ๑๘๐ x ๔๕ x ๗๕ เซนติเมตร
- ในการนี้เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นด้วยความเรียบร้อยและประกาศใช้ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ผู้บริหารจึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ขอเชิญผู้บริหารจะได้แถลงงบประมาณ ถึงหลักการและเหตุผล เพื่อให้ท่านสมาชิก อบต. ได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ที่ประชุมรับทราบ ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุมสภา

นายก อบต.

ก่อนอื่นต้องขออภัยที่ประชุมสภาฯ ที่ไม่สามารถนำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอต่อที่ประชุมสภาได้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม จากที่ได้ชี้แจงเมื่อคราวประชุมที่ผ่านมาเนื่องจากระบบ E-Laas หรือระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขัดข้องไม่สามารถเข้าระบบเพื่อเช็คยอดงบประมาณคงเหลือ และไม่มีข้อมูลสถานะการเงิน ณ ปัจจุบันได้ ทำให้ไม่ทราบว่ายอดงบประมาณที่มีอยู่จะเพียงพอหรือไม่ ทำให้มีผลต่อการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จึงต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนที่จะดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านที่จะนำบรรจุไว้ในข้อบัญญัตินั้น ยังไม่ชัดเจนได้แจ้งให้กองช่างได้ตรวจสอบ หากโครงการใดสามารถที่จะเพิ่มงบประมาณเพื่อให้การดำเนินการเพิ่มขึ้นได้ ส่วนหมู่บ้านขนาดเล็กได้เพิ่มงบประมาณเพิ่มเติม รวมถึงต้องพิจารณางบประมาณในการบริหารงานของกองงานต่างๆ ให้สามารถบริหารงบประมาณได้เพียงพอ ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

#### หลักการและเหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๘๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ส่วนต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้มีงบประมาณประจำปี ซึ่งกองงานทุกกองได้ทำการสรุปค่าใช้จ่ายต่างเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับใช้ในการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยตั้งงบประมาณไว้ที่ ๘๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ที่ได้มอบให้ทุกท่านแล้ว

#### บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้าน		ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>		
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๕,๓๒๐,๘๗๐
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑,๓๖๗,๐๐๐
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>		
	แผนงานการศึกษา	๑๖,๓๐๑,๐๓๐
	แผนงานสาธารณสุข	๒,๙๑๑,๐๐๐
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒,๔๒๘,๙๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	๒,๘๐๖,๐๐๐
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑,๙๒๐,๐๐๐
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑,๗๓๕,๐๐๐

ด้านการเศรษฐกิจ		
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒,๑๒๗,๐๐๐
	แผนงานการเกษตร	๒,๔๙๗,๒๐๐
ด้านการดำเนินงานอื่น		
	แผนงานงบกกลาง	๓๐,๐๘๖,๐๐๐
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>๘๙,๕๐๐,๐๐๐</b>

หากเปรียบเทียบกับ การตั้งงบประมาณรายรับจริงกับรายจ่ายจริง โดยในปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ ได้ตั้งไว้ ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งงบประมาณ ๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่ใช้บริหารงานของ อบต. ตามปกติ ส่วนที่เกินมาประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินที่รัฐบาลได้อุดหนุนเพื่อเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มของอายุผู้สูงอายุทำให้มีการปรับอัตราเงินเบี้ยยังชีพ นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ที่ต้องตั้งงบประมาณไว้ให้เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียน ดังนั้นการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ใช้ฐานจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ตั้งงบประมาณ ๘๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนที่เพิ่มจากปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ซึ่งต้องตั้งเพิ่ม เพื่อที่จะได้ไม่ลดในส่วนของงบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ

ในส่วนของรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าจะไม่ตั้งไว้สูงมาก เพราะงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจจะมาไม่ถึงที่ตั้งไว้ อาจจะทำให้กระทบต่อการบริหารจัดการได้ นอกจากนี้ก่อนจะตั้งข้อบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่จะต้องตรวจสอบว่าดำเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐานครบทุกโครงการในข้อบัญญัติแล้วหรือยังและตรวจสอบงบประมาณรายรับว่าได้รับเข้ามาเท่าใดแล้วเพื่อวางแผนการดำเนินการ โดยรายรับมาจาก ๑) รายได้จัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้เบ็ดเตล็ด ๒) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ภาษีจัดสรร ๓) รายได้ที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากตารางรายรับจริงเปรียบเทียบจากประมาณการ

ปี	ประมาณการ	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	คงเหลือเป็นเงินสะสม
๒๕๖๓	๗๙,๐๐๐,๐๐๐	๗๕,๕๕๒,๓๐๒.๙๘	๗๑,๕๖๓,๕๗๕.๗๙	๓,๙๘๘,๗๒๗.๑๙
๒๕๖๔	๗๗,๐๐๐,๐๐๐	๘๑,๙๓๕,๗๘๗.๗๖	๗๓,๕๖๐,๑๒๓.๘๕	๘,๓๗๕,๖๖๓.๙๑
๒๕๖๕	๗๘,๕๐๐,๐๐๐	๘๓,๓๓๒,๙๑๒.๔๙	๖๙,๙๘๐,๖๔๓.๘๐	๑๓,๓๕๒,๒๖๘.๖๙
๒๕๖๖	๘๒,๐๐๐,๐๐๐	๘๓,๖๒๕,๒๕๕.๕๐	๗๒,๗๖๙,๙๓๑.๗๒	๑๐,๘๕๕,๓๒๓.๗๘
๒๕๖๗	๘๗,๐๐๐,๐๐๐	๘๒,๓๘๕,๕๖๗.๖๙ (ณ ๑๑ ก.ย.๒๕๖๗)	๗๗,๖๙๓,๓๔๖.๙๘ (ณ ๑๑ ก.ย.๒๕๖๗)	

จะเห็นได้ว่าบางปีงบประมาณ เช่น งบประมาณ ๒๕๖๕ ยอดรายรับจริงสูงกว่ายอดรายจ่ายจริง ทำให้เงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสม จำนวน ๑๓,๓๕๒,๒๖๘.๖๙ บาท



ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้จะรับทราบก็จะเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถนำงบประมาณในส่วนนี้ดำเนินการในโครงการต่างๆ ได้ทันภายในปีงบประมาณ แต่หากต้องการจะใช้งบประมาณนั้น ต้องทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณฯ (เพิ่มเติม) ซึ่งกระบวนการจะเหมือนกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณฯ ฉบับเดิม ในส่วนของ อบต.มะเกลือเก่า ได้มีการบริหารงบประมาณในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานได้ทยอยจัดทำโครงการเพื่อให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ บางส่วนได้นำงบประมาณจากเงินสะสมมาดำเนินการหากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน แต่ทั้งนี้ต้องบริหารให้อยู่ในกรอบ ระเบียบและวินัยการเงิน การคลัง สำหรับร่างข้อบัญญัติจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่ได้ตั้งงบประมาณจำนวน ๘๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน

**๑. รายจ่าย อบต. จำนวน ๕๐,๕๓๙,๗๒๐ บาท ประกอบด้วย**

๑) รายจ่ายประจำสำนักงาน จำนวน ๒๙,๔๙๖,๒๕๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายเงินเดือนฝ่ายการเมือง ๓,๘๕๐,๕๖๐ บาท เงินเดือนฝ่ายประจำ ข้าราชการ ลูกจ้าง ๑๘,๐๓๗,๘๔๐ บาท รายจ่ายเพื่อจ้างเหมาบุคคล ๑,๗๖๕,๒๐๐ บาท ค่าตอบแทนข้าราชการ พนักงาน อบต. เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษา ค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๒,๐๑๐,๖๕๐ บาท ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ๓,๘๓๒,๐๐๐ บาท

๒) โครงการที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๖,๘๘๕,๔๗๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการของทุกกองงาน

๓) โครงสร้างพื้นฐานและค่าใช้จ่ายบริการประชาชน จำนวน ๑๔,๑๕๘,๐๐๐ บาท ได้แก่ รายจ่ายโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๘,๗๔๘,๐๐๐ บาท รายจ่ายงบกลาง สำรองจ่าย จำนวน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท รายจ่ายรถน้ำ รถดับเพลิง ๓๑๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนกลุ่มองค์กรประชาชน ๕๒๐,๐๐๐ บาท

**๒. รายจ่ายเงินรับฝาก ๓๘,๙๖๐,๒๘๐ บาท ประกอบด้วย**

เป็นรายจ่ายที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบี้ยยังชีพผู้พิการ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท และผู้ป่วยเอดส์ ๑๓๒,๐๐๐ บาท เงินสภทมกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๑,๔๒๔,๒๕๐ บาท อาหารกลางวันโรงเรียน (รวมเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส) อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน จำนวน ๑๐,๓๐๔,๐๓๐ บาท งบอุดหนุนโรงเรียน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้โครงการส่วนใหญ่ที่บรรจุในข้อบัญญัติฉบับนี้ นำมาจากโครงการในข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้อำนวยการกองทุกกองงานให้ตั้งงบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอ โดยแยกตามส่วนราชการ ได้ดังนี้

สำนัก/กอง	งบประมาณ (บาท)
สำนักปลัด	๑๖,๖๑๑,๖๗๐
กองช่าง	๑๒,๓๔๘,๐๐๐

สำนัก/กอง	งบประมาณ (บาท)
กองสวัสดิการสังคม	๓๐,๖๙๑,๐๐๐
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๘,๐๓๖,๐๓๐
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕,๓๙๗,๐๐๐
กองส่งเสริมการเกษตร	๒,๔๙๗,๐๐๐
กองคลัง	๓,๔๙๐,๓๐๐

สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้ตั้งงบประมาณในการทำโครงการพัฒนาระบบการบริการประชาชนสู่ Smart City เพื่อจัดทำ application เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้รับบริการต่างๆ ของประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว และสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการได้ ได้แก่ การแจ้งปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ การรับบริการชำระภาษี การขออนุญาต ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะเข้ามายังระบบทันที ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องได้รับทราบรวมถึงผู้บริหารได้รับทราบทันที ในส่วนโครงการโครงสร้างพื้นฐานได้ดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมงบประมาณตามที่ได้มีการพิจารณาตรวจสอบโครงการเมื่อคราวประชุมที่ผ่านมา นอกจากนี้ได้เพิ่มงบประมาณโครงการอุดหนุนไฟฟ้าขยายเขต และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อรองรับความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้พิจารณาตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สำหรับการนำเสนอหลักการและเหตุผลในการตั้งงบประมาณในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ เป็นงบประมาณที่สมบูรณ์ มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการต่อไป

- ประธานสภา อบต. : ท่านนายกได้แถลงหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว มีท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- นางธัญสินี อมรพรหม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ : สำหรับ หมู่ ๒ ได้มีโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่า งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐ บาท เส้นเลียบคลอง ขอบขยายระยะทางเพิ่มประมาณ ๑๕๐ เมตร ได้หรือไม่ เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเชื่อมต่อถนนยุทธศาสตร์เพื่อให้รถวิ่งได้สะดวกมา
- นายก อบต. : เนื่องด้วยงบประมาณที่ได้เสนอนั้นลงตัวแล้ว หากมีการเพิ่มงบประมาณจะต้องปรับแก้ไขหลายรายการ ดังนั้นในนี้ที่จะเพิ่มนี้จะหางบประมาณในส่วนอื่น หรืออาจจะใช้งบประมาณเงินสะสม มาดำเนินการ
- นางสุนารี สวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ : สอบถามโครงการของหมู่ ๑๘ ไม่ได้ระบุว่าชื่อโครงการ แต่เป็นในส่วนของเงินอุดหนุนประปาเป็นค่าขยายเขตประปา บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ ๑๘
- นายก อบต. : ถูกต้อง หมู่ ๑๘ จะระบุเป็นเงินอุดหนุนถือเป็นโครงการเช่นกัน
- นายสงว งามมะเริง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ : ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พิจารณาทั้งใน ๑๑ แผนงานแล้วว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ฉบับนี้ ได้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รายจ่ายและรายรับ มีความเหมาะสม รวมถึงได้จัดงบประมาณในการจัดซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนให้กับทุกหมู่บ้าน ซึ่งยังมีถนนอีก

- หลายเส้นทางที่ชำรุดและต้องการซ่อมแซม จึงเห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฉบับนี้
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติมในวาระสำคัญเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว ก่อนที่จะขอมติที่ประชุมสภาในการรับหลักการ ขอให้เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบ
- เลขานุการสภา : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
- ข้อ ๔๕ วรรคสาม ผู้ตราข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถรวดเร็วไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
- ข้อ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยและการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ
- ข้อ ๗๔ การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยมีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ๑) การยกมือขึ้นพันศีรษะ ๒) ยืนขึ้น ๓) การเรียกชื่อตามลำดับตัวอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายชื่อบุคคล
- ประธานสภา อบต. : ตามเลขานุการสภาได้ชี้แจง มีท่านใดสงสัยหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสงสัย ขอมติที่ประชุมในการลงคะแนนเปิดเผยหรือลงคะแนนการออกเสียงลงคะแนนแบบลับ
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผย ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : ลำดับต่อไป ขอมติที่ประชุมในการออกเสียงลงคะแนนระหว่าง ๑) การยกมือขึ้นพันศีรษะ ๒) ยืนขึ้น ๓) การเรียกชื่อตามลำดับตัวอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายชื่อบุคคล
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนเสียงโดยการยกมือขึ้นพันศีรษะ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : ลำดับต่อไปขอมติที่ประชุมสภา ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : ลำดับต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยก่อนที่จะทำการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้มาทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ นั้นที่ประชุมจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติที่ท่านและจะเสนอท่านใดบ้าง ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ
- เลขานุการสภา : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

- ประธานสภา อบต. : ลำดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมสภาได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน  
การทำหน้าที่แปรรูปที่ดินสร้างข้อบัญญัติในครั้งนี้ท่าน จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่  
ไม่เกินเจ็ดคน และผู้รับรอง ๒ ท่าน
- นายสงว งามมะเรียง : ขอเสนอคณะกรรมการแปรรูปที่ดินจำนวน ๓ คน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
- นายธนกร พลศรี : รับรอง  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
- นางสุนารี สวัสดิ์ : รับรอง  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘
- ประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดต้องการจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุม : -ไม่มี-
- ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอนับองค์ประชุม คณะนี้มีสมาชิกในที่ประชุม ๑๙ คน  
ซึ่งเกินกึ่งหนึ่ง จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้คัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินจำนวน ๓  
คน
- มติที่ประชุม** : **ที่ประชุมมีมติให้มีคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน ๓ คน ด้วยคะแนนเสียง ๑๘  
เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง**
- ประธานสภา อบต. : ตามที่มีมติให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินจำนวน ๓ คน โดย  
คณะกรรมการแปรรูปที่ดินต้องเป็นคณะกรรมการสามัญ ที่คัดเลือกมาจากสมาชิกสภา  
ท้องถิ่น ตามข้อ ๑๐๓ หมวด ๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ  
การประชุมสภาท้องถิ่นฯ ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ละ ๑  
คน การเสนอชื่อไม่จำกัดจำนวน พร้อมผู้รับรอง ๒ ท่าน โดยผู้รับรองจะรับรอง  
ได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละคน ในกรณีที่ผู้นั้นยังไม่มีรับการคัดเลือก และสำหรับ  
ผู้ที่ถูกเสนอชื่อไปแล้ว แต่ไม่ได้รับเลือกสามารถถูกเสนอชื่อมาได้อีก
- ประธานสภา อบต. : **ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๑**
- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน : **เสนอ นายสมพงษ์ พลอยเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖**  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ : **ผู้รับรอง นางวิภาวี โตสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔**  
**นางสุนารี สวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘**
- ประธานสภา อบต. : ท่านสมพงษ์ ยินดีรับเสนอชื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินหรือไม่  
นายสมพงษ์ พลอยเพชร : ยินดีรับครับ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๑ เพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม : -ไม่มี-
- ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสมพงษ์ พลอยเพชร  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๑
- มติที่ประชุม** : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายสมพงษ์ พลอยเพชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖  
เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๑**
- ประธานสภา อบต. : **ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินที่ ๒**
- นางสุนารี สวัสดิ์ : **เสนอ นายสงว งามมะเรียง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓**  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘

- นายสงว งามมะเร็ง : ขออนุญาตไม่รับการเสนอชื่อ สืบเนื่องจากตนเองได้เป็นเคยเป็นคณะกรรมการแปร  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ ญัตติแล้ว ต้องการมีการสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่ ให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านได้  
ทำหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อท่านได้รับทราบขั้นตอนและข้อ  
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ รวมถึงหลักการของ  
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้ ทั้งนี้ขอเป็นที่  
ปรึกษาสำหรับคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ประธานสภา อบต. : **ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒**
- นายก ละครเทือก : **เสนอ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙**  
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๒๐ **ผู้รับรอง นายบุญเรือง ละมุดตะคุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗**  
**นายสุพจน์ ไจบุญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗**
- ประธานสภา อบต. : ท่านธนกร ยินดีรับเสนอชื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่  
นายก ละครเทือก : ยินดีรับครับ  
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๙
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ เพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม : -ไม่มี-
- ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายธนกร พลศรี สมาชิก  
สภา อบต. หมู่ ๙ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒
- มติที่ประชุม** : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ เป็น**  
**คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒**
- ประธานสภา อบต. : **ขอเชิญเสนอชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓**
- นายสงว งามมะเร็ง : **เสนอ นางวิภาวี โตสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔**  
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๑๓ **ผู้รับรอง นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖**  
**นายศิริวงศ์ พบพิมาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘**
- ประธานสภา อบต. : ท่านวิภาวี ยินดีรับเสนอชื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติหรือไม่  
นางวิภาวี โตสูงเนิน : ยินดีรับค่ะ  
สมาชิสภา อบต. หมู่ ๔
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ เพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม : -ไม่มี-
- ประธานสภา อบต. : หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางวิภาวี โตสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓
- มติที่ประชุม** : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นางวิภาวี โตสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ เป็น**  
**คณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓**
- เลขาธิการสภา อบต. : ตามที่ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ขอเชิญคณะกรรมการแปร  
ญัตติทั้งสามท่านประชุมพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการ เลขาธิการ เพื่อกำหนด  
ระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติ
- ประธานสภา : ระหว่างนี้ขอพักการประชุม ๑๐ นาที
- ประธานสภา : ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติได้ผลการแต่งตั้งประธาน รองประธาน เลขาธิการ  
และคณะกรรมการแปรญัตติ

- นายธนกร พลศรี : ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้
- คณะกรรมการแปรรูป
- ๑) นายสมพงษ์ พลอยเพชร เป็น ประธานคณะกรรมการแปรรูป
  - ๒) นายธนกร พลศรี เป็น คณะกรรมการแปรรูป
  - ๓) นางวิภาวี โตสูงเนิน เป็น คณะกรรมการแปรรูปและเลขานุการ
- สถานที่ในการรับคำแปรญัตติเป็นศูนย์บริการประชาชน หมู่ ๙ บ้านวังรางน้อย ส่วนวันที่และเวลาขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
- เลขานุการสภา : ตามที่ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการแล้ว และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปแล้ว ลำดับต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาได้กำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๔๕ ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น โดยห้วงระยะเวลาแต่ละขั้นตอนนี้จะห่างกันยี่สิบสี่ชั่วโมงและเพื่อให้การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาที่ถูกต้องควรมีระยะเวลาอย่างน้อย ๕ - ๗ วัน โดยให้นับวันนี้เป็นวันแรกในการยื่นเสนอคำขอแปรญัตติ เมื่อครบกำหนดยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วคณะกรรมการแปรรูปจะกำหนดวันประชุมโดยมีหนังสือถึงผู้ที่ยื่นเสนอคำขอแปรญัตติและผู้บริหารเพื่อชี้แจง โดยมีระยะเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม และตามข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรรูปได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีมีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรรูปเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูป ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา แต่ทั้งนี้ด้วยท่านนายก อบต. ได้ติดภารกิจอบรมในวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ และในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ต้องเดินทางรับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในงานเสวนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- นายธนกร พลศรี : ขอเสนอกำหนดระยะเวลาในการรับเสนอคำแปรญัตติในวันที่ ๑๔- ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการประชาชน บ้านวังรางน้อย
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ : หมู่ ๙
- คณะกรรมการแปรรูป
- ประธานสภา อบต. : ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
- นายสวาง งามมะเร็ง : รับรอง
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
- นายदनัย แรมกลาง : รับรอง
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔
- ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมประชุมสภา เห็นชอบตามที่กำหนดระยะเวลาที่เสนอหรือไม่
- มติที่ประชุม : เห็นชอบ
- ประธานสภา อบต. : ตามที่ท่านปลัดได้แจ้งเบื้องต้น ขออนุญาตกำหนดประชุมคณะกรรมการแปรรูปในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกตัญญู องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า และขออนัดประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และ

วาระที่ ๓ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ หมู่ ๑๕ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

- นายสรสิทธิ์ จรุงจันทร์ : เห็นด้วยตามที่ท่านประธานสภาได้เสนอวันประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เป็นวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓
- ประธานสภา อบต. : ขอผู้รับรอง ๒ คน
- นายสายัณ ดุงสูงเนิน : รับรอง
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒
- นายจรัส มาสูงเนิน : รับรอง
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑
- ประธานสภา อบต. : สรุปที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เป็นวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ ส่วนในวันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต.ท่านใดต้องการจะยื่นเสนอคำขอแปรญัตติสามารถเสนอคำแปรญัตติได้ตามกำหนดเวลา และขอให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของสภาฯ เพื่อความถูกต้องและไม่ผิดพลาด ขอให้มีความพร้อมเพรียงกัน ทุกฝ่าย เพื่อที่ผู้บริหารจะได้นำข้อบัญญัติงบประมาณฯ ฉบับนี้ไปพัฒนาตำบลของเรา ท้ายนี้ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้จัดทำหนังสือพร้อมบันทึกการประชุมโดยย่อแจ้งให้ประธานสภาได้รับทราบ เพื่อที่จะได้ทำการประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ขึ้นตราเป็นข้อบัญญัติ
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธานสภา อบต. : **๔.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนประปาบาดาล หมู่บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕ (ชุดถังสูงในบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯเขาสามสืบสำง) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า**  
ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจง
- นายก อบต. : ด้วยคณะกรรมการ ประปาหมู่บ้าน คำไฮ หมู่ ๑๕ ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติให้โอนประปาบาดาลหมู่บ้านคำไฮ (ชุดถังสูงบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯเขาสามสืบสำง) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เดิมนั้นประปานี้ให้บ้านคำไฮได้ใช้น้ำประปา แต่ระยะหลังหมู่บ้านได้ใช้น้ำประปาอ่างแก้ง เนื่องจากประปาบาดาลดังกล่าว มีปริมาณน้ำบาดาลไม่เพียงพอสำหรับการสูบน้ำบริการประชาชนในหมู่บ้าน ปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำประปาจากระบบประปาบาดาลบ้านคำไฮเพียงรายเดียว คือ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯเขาสามสืบสำง ซึ่งทางหมู่บ้านคำไฮยังมีภาระรับผิดชอบค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น จึงได้ทำหนังสือ เพื่อขอโอนระบบประปาบาดาลหมู่บ้านคำไฮให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบประปาบาดาลดังกล่าว และทางหมู่บ้านคำไฮจะได้ดำเนินการยกเลิกมิเตอร์ไฟฟ้าระบบประปาบ้านคำไฮต่อไป ประกอบกับหากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจะได้สามารถเบิกงบประมาณมาดำเนินการได้ทันที และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ได้

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมให้ ความเห็นชอบการโอนประปาบาดาล หมู่บ้านคำไฮ หมู่๑๕ (ชุดถังสูงในบริเวณศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯเขาสามลือปลั่ง) ให้กึ่งองค์การบริหารส่วน ตำบลมะเกลือเก่า

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา อบต. : ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

#### ๑ กองช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

**โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ ๓ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท**

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ ๓ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๙๕ เมตร พร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

**โดยโอนลดจาก**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ ๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณ คงเหลือก่อนโอน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณ ๐ บาท ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจง

นายก อบต. : สำหรับโครงการนี้จากเดิมโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ ๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางกองช่างได้ทำการสำรวจพื้นที่พบว่าจุดที่จะดำเนินการนั้น เป็นพื้นที่ของกรมเจ้าท่าทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ท่านสมาชิก หมู่ ๓ ผู้นำชุมชน จึงได้ประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ ๓ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยงบประมาณในการดำเนินการตัวเดิมที่ตั้งไว้และย้ายจุดที่ดำเนินการ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติอนุมัติจะดำเนินการขอมติที่ประชุมเพื่อขอเงินในการประชุมสภาฯ คราวต่อไป



ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการอนุมัติ โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ ๓ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ ๓ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภา อบต. : **๒.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

**เครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไทล์ งบประมาณ ๘๑,๑๐๐ บาท** เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่น

หมอกควันสะพายไทล์ จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

โดยโอนลดจาก

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบดำเนินงาน

หมวด ค่าตอบแทน

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ

งบประมาณ ๐ บาท

๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบดำเนินงาน

หมวด ค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่นๆ ค่าเดินทางไปราชการ

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖๒,๙๒๙ บาท ขอโอนลด ๓๑,๑๐๐ บาท คงเหลือ

งบประมาณ ๓๑,๘๒๙ บาท ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจง

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

: เนื่องด้วยขณะนี้ในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่าได้พบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน หลายราย โดยเฉพาะบ้านวังรางน้อย จำนวน ๒๖ ราย บ้านวังรางใหญ่ ๑๔ ราย บ้านรางใหญ่พัฒนา ๑๑ ราย ซึ่งในสถานการณ์ป้องกันได้ประสานไปยังรพ.สต. และอสม. ลงพื้นที่ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ส่วนการ

ควบคุมโรคเป็นหน้าที่ของ อบต.ในการพ่นหมอกควันในการกำจัดยุงลาย ปัจจุบันเครื่องพ่นหมอกควันมีอยู่จำนวน ๔ เครื่อง แต่สามารถใช้งานได้เพียง ๑ เครื่อง โดยอีก ๓ เครื่องมีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งานที่ใช้มาเป็นระยะเวลาหลายปี ทำให้การพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคอาจจะไม่สามารถทำได้ทันทีเนื่องจากมีเหตุพร้อมกันหลายหมู่บ้านจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไพล่ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๘๑,๑๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยโอนลดจาก ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าเดินทางไปราชการ งบประมาณ ๓๑,๑๐๐ บาท ขอให้ประชุมได้พิจารณา

ประธานสภา อบต.

: มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการอนุมัติ โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไพล่ งบประมาณ ๘๑,๑๐๐ บาท โดยโอนลดจาก ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าเดินทางไปราชการ งบประมาณ ๓๑,๑๐๐ บาท

มติที่ประชุม

: **ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง**

ประธานสภา อบต.

: **๓. กองส่งเสริมการเกษตร**

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร

**เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ซบเมิร์ส) งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท** เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ซบเมิร์ส) ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส ไฟ ๒๒๐ โวลต์ทดแทนตัวเดิมที่ชำรุด ในระบบประปา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสิบสาม เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น

**โดยโอนลดจาก**

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดำเนินงาน

- หมวดค่าใช้สอย
- ประเภท รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๘,๗๐๐ บาท ขอโอนลด ๔๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ งบประมาณ ๔,๗๐๐ บาท ขอเชิญ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตรชี้แจง
- ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร : สืบเนื่องจากเรื่องที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณ หอผู้ป่วย ค่าไฮ หมู่ ๑๕ (ชุดถังสูงในบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯเขาสามสิบส่าง) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า กองส่งเสริมการเกษตรจึงได้ประสานยังกองช่างตรวจสอบสภาพประปาตั้งกล่าว พบว่า ซับเมอร์สได้ชำรุดไม่สามารถใช้การได้ เพื่อให้ระบบประปาดังกล่าวใช้งานได้ปกติ จึงได้ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ซับเมอร์ส) งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส ไฟ ๒๒๐ โวลต์ ทดแทนตัวเดิมที่ชำรุด โดยโอนลดจาก แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมในการอนุมัติ โอนเงินงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ (ซับเมอร์ส) งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจาก แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง
- ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง กระตุ่ถาม/ญัตติ  
-ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
- ประธานสภา อบต. : สมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนภายในหมู่บ้าน ขอเชิญแจ้งในวาระนี้
- นายบุญเรือง ละมุดตะคุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ : ๑) ขอความอนุเคราะห์ย้ายถังแชมเปญมาไว้ยังศาลาประชาคม  
๒) ขอสนับสนุนไฟฟ้า ๓ เฟส ติดตั้งยังบริเวณบ่อบาดาล  
๓) ด้วยได้มีผู้มอบซับเมอร์ส จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งยังบ่อบาดาล แต่ด้วยถังน้ำจำนวน ๖ ใบที่ตั้งไว้ต่ำทำให้น้ำไหลไม่สะดวก จึงขอให้ช่วยยกถังขึ้นประมาณ ๖ เมตร เพื่อให้ น้ำได้ไหลไปยังบ้านเรือนประชาชนได้สะดวก โดยจะส่งหนังสือแจ้งมายัง อบต.
- นายก อบต. : มอบหมายรองวินัย และ ผอ.กองช่างได้ลงพื้นที่หลังจากที่ประชุมสภาฯ แล้วเสร็จ เพื่อสำรวจแนวทางในการดำเนินการ และตรวจสอบปริมาณน้ำว่าสามารถใช้ได้ทุกวัน และรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ

- นายธนกร พลศรี : ๑) ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าเพื่อตัดต้นไม้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังรางน้อย  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙
- นายสรสิทธิ์ จรจันทร์ : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านดับ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
- นายสายัณ ดุงสูงเนิน : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างดับ จำนวน ๒ จุด คุ่มศาลา  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒  
๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนขาดจากน้ำกัดเซาะ ช่วงจุดบล็อกคอนกรีต ซึ่ง  
ท่านรองประธานสภาได้สำรวจแล้ว ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำงานได้
- นายก อบต. : สอบถามบริเวณจุดที่เลยบล็อกคอนกรีต เป็นจุดที่ขุดคลองน้ำหรือไม่ มอบ  
นายสายัณ ดุงสูงเนิน : ถูกร้อง  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒
- นายก อบต. : ขอมอบหมายให้ ผอ.กองช่างได้สำรวจพื้นที่  
นายสมพงษ์ พลอยเพชร : ๑) ขอติดตามความคืบหน้าที่ได้ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน ช่วงบ้านสนธิ บุญ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖  
สูงเนิน - ถนนเส้นบ้านหัวเขาพัฒนา ระยะทาง ๕๕๐ เมตร ปัจจุบันมีสภาพเป็น  
หลุมเป็นบ่อทำให้เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นดังกล่าวเดินทางลำบากเป็น  
อย่างมาก
- นายศิริวงศ์ พบพิมาย : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างดับ จำนวน ๒ หลอด คุ่มหลัง รพ.สต.  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘  
ปลายราง
- รองประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนอีกหรือไม่
- นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย : ขอความอนุเคราะห์หินคลุก เส้นทางเข้าวัดป่าโนนสมบูรณ์ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖
- นายก อบต. : สำหรับในการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านในที่ประชุมสภาฯ ซึ่งได้  
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้สรุปปัญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันหลังจากที่  
ประชุม และเสนอผ่านปลัด อบต. มายังผู้บริหารได้พิจารณาสั่งการในกองงานที่  
เกี่ยวข้อง และส่งบันทึกไปยังกองงานต่างๆ ซึ่งงานส่วนใหญ่จะเป็นงานของกองช่าง  
ที่ต้องดำเนินการ แต่จากการตรวจพบว่าบันทึกที่ส่งไปไม่ได้มีการลงรับและเอกสาร  
ได้สูญหาย ทำให้ในบางโครงการไม่ได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะในเรื่องการขอหิน  
คลุกทำให้บางหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนบางหมู่บ้านไม่ได้สนับสนุน ดังนั้น จึงขอให้  
ผอ.กองช่างได้กำชับเจ้าหน้าที่ธุรการได้ดำเนินการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ  
นอกจากนี้ให้รวมไปถึงหนังสือคำร้องที่แจ้งมายัง อบต. ให้มีการจัดเก็บเอกสารแยก  
ประเภทออกมาต่างหากไม่รวมกับแฟ้มงานอื่นๆ และให้ลงทะเบียนรับเอกสารทุก  
ฉบับที่มีไปยังกองช่าง เพื่อง่ายต่อการติดตามและค้นหาเอกสารประกอบการสั่งการ  
ของผอ.ยังท่านปลัดได้กำชับให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด
- ปลัด อบต. : มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ได้สรุปประเด็นที่แจ้งปัญหาความเดือดร้อนและจัดทำบันทึก  
แจ้งยังผู้บริหารและกองช่าง และให้กองช่างได้ลงนามรับเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน  
และให้ธุรการกองช่างได้จัดทำแฟ้มจัดเก็บแยกต่างหาก
- นายก อบต. : ขอให้เจ้าหน้าที่ได้สรุปแยกเป็นปัญหาต่างๆ เช่น เรื่องไฟฟ้า เรื่องถนน เพื่อง่ายต่อ  
การตรวจสอบเพื่อพิจารณาการดำเนินการและไม่ให้เกิดความสับสน
- รองประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนอีกหรือไม่

- นายสงว งามมะเร็ง  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓
- : ๑) ขอควาอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเทวดา เนื่องจากน้ำไหลกัดเซาะถนนขาด ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร  
๒) ขอปรึกษาเรื่องการดูแลในเรื่องรางวัลหรือค่าตอบแทนของกลุ่มกลองยาวผู้สูงอายุ จากที่ได้สอบถามว่าในการแสดงแต่ละครั้งจะได้ค่าตอบแทนประมาณ คนละ ๖๐ - ๑๐๐ บาท หากเป็นไปได้สามารถที่จะเพิ่มค่าตอบแทนให้ได้มากกว่านี้หรือไม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองาน อบต.
- นายก อบต.
- : สำหรับเรื่องค่าตอบแทนของกลุ่มผู้สูงอายุที่มาแสดงในงานต่างๆ นั้น ทาง อบต.ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ เงินรางวัลตอบแทนที่มอบให้ในแต่ละครั้งนั้นเป็นเงินภายนอก แต่บางครั้งก็จะมีผู้ชื่นชมการแสดงและมอบรางวัลให้กับผู้สูงอายุอยู่บ่อยครั้ง ในส่วนของอบต.จะดูแลในเรื่องอาหาร การเดินทาง และค่าตอบแทนที่จัดหามาจากงบประมาณภายนอก บางครั้งก็เป็นงบประมาณส่วนตัวที่มอบให้
- นายสุพจน์ ใจบุญ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗
- : ขอเพิ่มเติมจากท่านสงว ได้กล่าวถึงถนนเทวดาที่ขณะนี้ได้ชำรุดเสียหายจากน้ำกัดเซาะถนน จากที่ได้สำรวจถนนเส้นดังกล่าวพบว่าเกิดจากชาวไร่ได้นำรถไถดันดินเข้ามาปิดทางน้ำไหลเดิมทำให้เมื่อฝนตกน้ำได้ไหลผ่านถนนเกิดการกัดเซาะทำให้ถนนพังเสียหาย จึงขอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการยกระดับถนนให้สูงกว่าพื้นที่การเกษตร
- นายก อบต.
- : เห็นด้วยกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ท่านสุพจน์ได้เสนอ แต่เบื้องต้นควรที่จะทำการรังวัดที่ดินว่ามีกรรมสิทธิ์เข้ามาในพื้นที่ถนนหรือไม่ เพราะปัจจุบันพบว่าถนนแคบลง ขอฝากท่านปลัดให้นิติกรได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) เพื่อขอทำการรังวัดแนวเขตที่ดินในบริเวณดังกล่าว โดย อบต.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
- นายสุพจน์ ใจบุญ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗
- : สำหรับถนนเส้นนี้เดิมมีหลักเขตตราครุฑของสปก. ปักเป็นแนวเขตห่างจากถนนประมาณ ๓ เมตร เดิมถนนเส้นนี้กว้างประมาณ ๑๒ เมตร ที่ได้มีการทำแนวเขตไว้แต่ปัจจุบันชาวไร่ได้นำรถไถดันแนวเขตออกหมดแล้ว
- รองประธานสภา อบต.
- : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนอีกหรือไม่
- นายยอดขวัญ เนียนสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕
- : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ดับจำนวน ๒ จุด  
๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ดับ บริเวณหน้าบ้านนายตัม  
๓) เห็นด้วยตามที่ท่านนายกได้กล่าวเรื่องการรังวัดแนวเขตถนน ซึ่งในหมู่ ๑๕ ได้มีการกีดกันไม่ให้รถผ่านถนนบางเส้น และถนนบางเส้นได้มีการปลูกข้าวโพดรูก้าเข้ามายังเขตถนนทำให้ถนนแคบลงสัญจรลำบากอย่างมาก
- นางสุนารี สวัสดิ์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘
- : ๑) ติดตามเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ๒ จุด คือ จุดเลยป้อมแรงดัน ถนนกำลังเอก และจุดมิตรภาพทางเข้าดอนอ้อ  
๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนดอนอ้อซึ่งเชื่อมต่อกับถนนเส้นคลองน้ำเนื่องจากถนนถูกน้ำกัดเซาะเกิดเป็นร่องน้ำ ทำให้ถนนไม่เสมอกัน ทำให้รถวิ่งสัญจรลำบาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากมีงบประมาณห็นคลุกขอให้นำมาดำเนินการในจุดนี้ แต่หากเป็นไปได้ขอเป็นถนนคอนกรีตเพื่อเชื่อมต่อกับเส้นเดิม  
๓) ขอบุณคุณองสวัสดิการสังคมที่อำนวยความสะดวกในเรื่องการยืนยันตัวตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพในการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อยืนยันตัวตนทำให้สะดวกแก่ประชาชน หมู่ ๑๘ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ลำบากในการเดินทาง ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วย

ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้กองสวัสดิการสังคมยัง  
โปรแกรมเพื่อการยืนยันตัวตนทุกครั้ง

- นายสรสิทธิ์ จรจันทร์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ : ขอเพิ่มเติม  
๑) ขอความอนุเคราะห์หिनคลุกจุดทางเข้าบ้านนายกรวย จำนวน ๒ ฟุ้ง  
๒) ขอความอนุเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซมศาลา ๑๒ สิงหาโดยหมู่บ้านจะ  
ดำเนินการซ่อมแซมเอง  
๓) ขอความอนุเคราะห์ฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด บริเวณกลางบ้าน เนื่องจาก  
สูญหาย  
๔) ขอความไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน ๒ จุด บริเวณหน้าบ้านนายสุ่ย และหน้าบ้าน  
นางกาญจนา
- นายदनัย แรมกลาง  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างดับ จำนวน ๒ จุด บริเวณหน้าวัด  
หนองชาดและสระน้ำสาธารณูปโภค  
๒) ขอความอนุเคราะห์รถแทรกเตอร์ตัดหญ้า ๒ ข้างทาง ถนนเส้นหนองชาด -  
หนองหลักพัน เนื่องจากหญ้าและวัชพืชรกกล้าเข้ามาในถนนทำให้สัญจรลำบากเป็น  
อย่างมาก
- นายก อบต. : สำหรับหมู่บ้านใดต้องการรถแทรกเตอร์ไปตัดหญ้าริมข้างทางให้ทำหนังสือแจ้งมายัง  
อบต. เพื่อจัดลำดับการดำเนินการ ในส่วนถนนเส้นบ้านหนองชาด หมู่ ๑๔ ไปยัง  
บ้านหนองเบน หมู่ ๘ ช่วงจากวัดหนองชาดเป็นต้นไปพบว่าไม้ต้นไม่รู้กล้าเข้ามาใน  
ถนน จึงได้ประสานไปยังแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาให้มาดำเนินการตัดหญ้า  
ริมถนนทั้ง ๒ ข้างทาง การตีเส้นถนนให้ชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และซ่อมแซม  
ไฟฟ้าแสงสว่าง
- นายนิ๊ก สระกระโทก  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒๐ : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒ จุด บริเวณถังประปา  
และศาลาประชาคม  
๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมพัดลมในศาลาประชาคม  
๓) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมหลังคาศาลาประชาคม เนื่องจากกิ่งไม้หล่นให้  
หลังคากระเบื้องแตกหลายแผ่น  
๔) ขอความอนุเคราะห์หिनคลุก จำนวน ๒ ฟุ้ง จุดปางนายพล และ จุดชอยร้านเลดี  
บ้านนา
- นายสมพงษ์ พลอยเพชร  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ : ขอความอนุเคราะห์หिनคลุก จำนวน ๒ ฟุ้ง บริเวณข้างโรงเรียน
- นางวิภาวี โตสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ : ๑) ขอความอนุเคราะห์หिनคลุก จำนวน ๑ ฟุ้ง ชอยบ้านนายสุตใจ เดชบุตร  
๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างดับ จำนวน ๒ จุด คุ่มวัดดับทั้งคุ่ม  
และหน้าบ้านนางวันดี หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- รองประธานสภา อบต. : มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีเรื่องต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนอีกหรือไม่
- นายจรัส มาสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ : ๑) ขอความอนุเคราะห์โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ๓ จุด บริเวณข้างเวทีมวย (มีสายดับแล้ว)  
ชอยร้านก๋วยเตี๋ยวนางดอน คุ่มตะวันตก และ หน้าบ้านนายหลง พานทอง  
๒) ขอหिनคลุก จำนวน ๑ ฟุ้ง ชอยข้างวัดโนนหินดาด  
๓) ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าหลังวัดโนนหินดาด ประมาณ ๓ ต้น ด้วยมี  
บ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่หลายหลัง

- นายก อบต. : ในส่วนถนนข้างเวทีมวยเลยจากเขตชุมชนเห็นควรติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ต้น ด้วยถนนเส้นนี้มีผู้สัญจรเพิ่มมากขึ้น
- นางธัญสินี อมรพรหม  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ : ๑) ขอขอบคุณท่านนายกได้อนุเคราะห์หินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนชำรุดภายในหมู่ ๒ และขอขอบคุณท่านรองนายก เจ้าหน้าที่ ที่ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน
- ๑) ขอความอนุเคราะห์รถปรับ เกรด บด อัด ถนน เนื่องจากถนนชำรุดเดินทางลำบากเป็นอย่างมาก
- ๓) ขอติดตามเรื่องที่ได้ขอโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด คือ จุดบ้านผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่หลังวังเณร และจุดสามแยก
- ๔) ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตัดหญ้าริมข้างทางยุทธศาสตร์เส้นเชื่อมต่อมะเกลือเก่า - อำเภอสูงเนิน
- ๔) ขอความอนุเคราะห์เรื่องสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณริมถนนยุทธศาสตร์ปัจจุบัน มีเพิ่มหลายตัว ทำให้เกิดอันตรายแต่ผู้ใช้ถนน
- นายก อบต. : ๑) สำหรับโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บ้านผู้ยากไร้ อบต.มีวัสดุ อุปกรณ์ ทางหมู่บ้านนำไปติดตั้งเองได้หรือไม่ ทั้งนี้ อบต.จะได้อบรมหมายให้รถกระเช้าได้ช่วยเหลือ
- ๒) ครอบครวัผู้ยากไร้รายนี้ของสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาในโครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนให้ ครอบครัวละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อเดือน
- ๓) เรื่องสุนัขจรจัดต้องแจ้งไม่ให้คนนำอาหารมาให้ และหากพบเห็นให้แจ้งหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย ทั้งนี้จะได้ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองพิมายในเรื่องการจัดการสุนัขจรจัด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป
- นายบรรจบ ชัยบุรี  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ : ในเรื่องการพัฒนาประปาบาดาลบ้านหนองเลาใหญ่ให้เป็นแหล่งส่งน้ำ โดยท่านยอดขวัญ ท่านสุพจน์ ผู้ใหญ่สมศักดิ์ ได้นำชาวบ้านบ้านคำไฮ และบ้านหนองเลาได้ลงพื้นที่ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบประปาบาดาลดังกล่าว โดยได้มีการทดสอบระบบน้ำได้ไหลสะดวก เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค เพียงพอ และทั่วถึง ต้องขอขอบคุณท่านรองวินัยที่ได้สนับสนุนอาหารกลางวัน ขอขอบคุณท่านนายก อบต.ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ และท่านสุพจน์ได้สนับสนุนรถแม็คโครในการวางท่อประปา ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- ประธานสภา อบต. : ตามที่ท่านนายกแจ้งเรื่องการสำรวจถนนที่ชำรุดเสียหายต้องการหินคลุกและการปรับเกรด บด อัดถนน ขอให้ทุกหมู่บ้านได้สำรวจและแจ้งมายัง อบต. เพื่อกองช่างจะได้จัดทำข้อมูล สำรวจ และประมาณการราคา รวมถึงจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอเครื่องจักรมาดำเนินการ ขอให้ส่งหนังสือภายในสัปดาห์หน้า มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่
- ที่ประชุม : ไม่มี
- ประธานสภา อบต. : เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติม ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุมสภาในครั้งนี้ ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อซักถาม ทำให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๑ และการพิจารณาข้อราชการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร อาหารในการประชุม และการประชุมในครั้งนี้หากผมแสดงการกระทำใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และ วาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุม ครับ

ปิดการประชุม : เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ ปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ประเสริฐ เกื่อนพิมาย  
(นายประเสริฐ เกื่อนพิมาย)

ลงชื่อ ัญสินี อมรพรหม  
(นางัญสินี อมรพรหม)

ลงชื่อ อรุณช เสือเงิน  
(นางสาวอรุณช เสือเงิน)

(ลงนาม) นวม เมินขุนทด ผู้รับรองรายงานประชุม  
(นายนวม เมินขุนทด )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า